



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์อัดงบทุนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ สู้วิกฤติช่วงผลผลิตออกพร้อมกันเพื่อเร่งระบายสู่ตลาด

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ชาวสวนทุเรียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับนำไปใช้เป็นทุนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อป้อนสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลผลไม้ออกพร้อมกันจำนวนมาก ตั้งเป้าจะสามารถระบายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัน พร้อมมอบตระกร้าพลาสติกเพื่อรวบรวมผลไม้ให้สหกรณ์ ๙ แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ๓๑,๔๕๐ ใบ มูลค่ากว่า ๓ ล้านบาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ ว่าในปีี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ทุเรียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและระบายออกสู่ตลาดได้ทันในช่วงฤดูกาลผลผลิตออกพร้อม ๆ กัน ซึ่งขณะนี้ผลไม้ในภาคตะวันออกอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อม ๆ กัน ซึ่งผลไม้เป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เน้นเสีง่าย ทำให้เกิดปัญหาด้านการตลาด และอาจส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างรวดเร็ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำให้กับสหกรณ์

สำหรับการดำเนินการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพออกจากแหล่งผลิตนั้น คาดว่าสหกรณ์ชาวสวนผลไม้จะสามารถรวบรวมผลผลิตคุณภาพออกจำหน่ายได้ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลไม้ให้กับคู่ค้าภายในประเทศ ได้แก่ ห้างโมเดิร์นเทรด Makro Tesco Lotus และคู่ค้าซึ่งเป็นเครือข่ายสหกรณ์ในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น พิษณุโลก นครศรีธรรมราช ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทส่งออกผลไม้ ได้แก่ บริษัท พี เค สยาม(โตเกียว) ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อินฟินิท ฟรุต จำกัด บริษัท ซีสโก้ ฟรุต จำกัด บริษัท ดิจอริจิก การค้า จำกัด และบริษัท ริชฟิลด์ เฟรชฟรุต จำกัด โดยจะรับซื้อผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ในรูปของผลไม้สดและแช่แข็ง โดยเฉพาะมังคุด ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่นและเวียดนาม

“ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๓ ล้านบาท จัดซื้อตระกร้าบรรจุผลไม้มอบให้สหกรณ์ ๙ แห่งในจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๑,๔๕๐ ใบ เพื่อใช้ในการรวบรวมและเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพเพราะจะส่งผลต่อเสถียรภาพเรื่องราคา ซึ่งคาดหวังว่าสถาบันเกษตรกรจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการเข้าไปจัดการเรื่องผลไม้คุณภาพ และระบายผลผลิตออกสู่ช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การรักษาคุณภาพของผลผลิตระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคผลไม้คุณภาพของสหกรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย”  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว